

TỈNH ỦY HÀ NAM

Số 07<sup>\*</sup>-CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2021

### **CHỈ THỊ**

**về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh**

Sau hơn 7 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 06/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh” đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm có lúc, có nơi, trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm giữa các cơ quan, đơn vị, giữa cấp và ngành có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời; việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với một số vụ việc còn để kéo dài; chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, ở một số vụ án còn hạn chế; công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ thi hành án dân sự chưa cao. Một số vụ việc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện có dấu hiệu tội phạm, nhưng chậm chuyển đến Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo thẩm quyền;...

Nguyên nhân là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có thời điểm chưa quyết liệt. Công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính có thời điểm, có vụ, việc còn thiếu chặt chẽ. Các văn bản hướng dẫn thi hành, giải thích các luật mới ban hành trong lĩnh vực tư pháp còn chậm, chưa đầy đủ. Trách nhiệm và năng lực của một bộ phận cán bộ tư pháp chưa cao; còn có cán bộ sa sút phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật.

Để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp,...; nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trong tình hình mới.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng thời lượng phát tin bài, phóng sự, các chuyên trang, chuyên mục đưa tin, phản ánh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhân rộng và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí về an ninh trật tự, không để xảy ra tệ nạn xã hội.

3. Tăng cường công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và các giải pháp nhằm ngăn chặn, kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm hình sự. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, kịp thời chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra, đồng thời thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để thực hiện chức năng kiểm sát và phối hợp phân loại xử lý theo luật định; không chờ kết thúc thanh tra, kiểm tra mới chuyển, rõ đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không xử lý nội bộ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ; nơi nào có nhiều thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực nhưng không chủ động kiểm tra phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý, xử lý nương nhẹ hoặc không cung cấp các tài liệu xác định hành vi vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan chức năng thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương đó chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đúng pháp luật mọi nguồn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; mở

các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để tăng cường đấu tranh phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm.

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đảm bảo cho hoạt động kiểm tra, xác minh, phân loại xử lý nguồn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tránh oan sai, hạn chế mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các loại án; kiểm sát chặt chẽ hoạt động thi hành án.

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng xét xử các loại án, hạn chế mức thấp nhất bản án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán; kịp thời chuyển giao bản án có hiệu lực pháp luật cho cơ quan thi hành án để tổ chức thi hành.

5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các Thông tư liên tịch của Liên ngành tư pháp Trung ương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (*qua Ban Nội chính Tỉnh ủy*) về tình hình tiếp nhận, xử lý, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn để theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tích cực phối hợp xây dựng các vụ án điểm, án rút gọn theo tinh thần cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường áp dụng số hóa hồ sơ; thực hiện ghi hình có tiếng khi lấy lời khai, hỏi cung bị can.

6. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan thi hành án thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành án dân sự, phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường hoạt động kiểm sát trong công tác thi hành án, nếu phát hiện vi phạm cần kháng nghị, kiến nghị, kịp thời yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đúng pháp luật, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tổ chức thi hành án.

7. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, đề ra các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn mình phụ trách; về việc để hình thành các tụ điểm, băng, nhóm tội phạm gây bức xúc trong nhân dân.

8. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã - hội các cấp tăng cường công tác phối hợp với các cấp chính quyền và cơ quan nội chính trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; động viên, giáo dục các đối tượng mãn hạn tù, được hưởng án treo tại địa phương sớm hòa nhập cộng đồng và tránh tái phạm. Tăng cường giám sát đối với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 6/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phổ biến đến các chi bộ đảng./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Ban cán sự đảng VKSND tối cao,
- Ban cán sự đảng TAND tối cao,
- Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

để báo cáo

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Lê Thị Thủy**